



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดให้มีการบริการสาธารณะแก่ประชาชน การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้านำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ จึงให้มีการเสริมสร้างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความตื่นตัว ตระหนัก ใส่ใจ มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงกำหนดค่านิยมหลัก (Core Values) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้มีการยึดถือและประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน มีพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบริการประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

๑. มีวินัยและรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย โดยมาทำงาน “เช้า” ให้เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดพักกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.
๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ มีความประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม การแต่งกายให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ ให้มีหัวใจไพเราะ และรอยยิ้ม
๔. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา